



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## อธิการบดีมศวแนะปฏิรูปการเมืองต้องทำคู่ปฏิรูปการศึกษา

**อธิการบดีมศวแนะปฏิรูปการเมืองต้องทำคู่ไปกับการปฏิรูปการศึกษา หากมหาวิทยาลัยยังไม่ปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งผลผลิตคนเป็นผู้นำที่ขาดจิตสำนึก เห็นแก่พรรคพวก**

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีการแถลงของ 24 อธิการบดีมหาวิทยาลัยและเอกชนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาดำเนินการว่า แม้จะไม่ได้เข้าร่วมการลงชื่อเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประชุมแต่ก็ขอสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการเมือง หากแต่ที่ห่วงตอนนี้กลัวว่าเวลาที่เรายุ่งกันถึงเรื่องปฏิรูปนั้นปฏิรูปนี้ บ่อยครั้งที่การปฏิรูปดูไม่มีความหมาย ผู้นำประเทศไม่ฟังพลังแห่งการขับเคลื่อนไม่มี แม้ว่าด้วยทฤษฎีหมาย หลักการต่างๆ ดี หากแต่เมื่อเข้าสู่การขับเคลื่อนและลงมือปฏิบัติจริงๆ กลับเคลื่อนอะไรไม่ได้มากนัก เหมือนกับการปฏิรูปการศึกษา สังคมโหยหาอยากให้มีการปฏิรูปการศึกษาขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาที่ออกมาก็น่าจะผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาให้เดินหน้าได้ แต่เมื่อทำจริงๆ กลับพบว่าการศึกษาไทยก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง

อธิการบดีมศว กล่าวอีกว่า คนที่จะดำเนินการปฏิรูปนั้น ต้องเข้าใจด้วยว่าบริสังคมไทยมีอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในทันที จุดนี้เราต้องทำความเข้าใจ เพราะสังคมไทยอยู่บนฐานความเบี่ยงเบนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ไม่มีใครฟังใคร ไม่ยึดหลักการและเหตุผล อีกทั้งยังเป็นสังคมทุนนิยมแบบสุดโต่ง ทุนนิยมที่อยู่บนฐานของผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามแม้สังคมไทยจะมีความเบี่ยงเบนมากแต่แนวทางการปฏิรูปทั้งการศึกษาที่ทำอยู่แต่ยังไม่คืบหน้าก็ต้องทำต่อไป และตอนนี้มีการเสนอปฏิรูปการเมืองก็ต้องเร่งดำเนินการ เพราะถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีความหวัง เมื่อมีการปฏิรูปก็ต้องมาถามว่าใครจะมาเป็นผู้ปฏิรูป นักการเมือง นักกฎหมาย หรือประชาชน ใครจะเข้ามาปฏิรูป

“เรายุ่งกันถึงเรื่องการเมืองโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน 24 แห่งเป็นคนนำเสนอ แต่แนวทางการเมืองนี้อาจจะสำเร็จได้ หากให้อธิการบดี 24 คนเป็นคนผลักดัน หรือรุกเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ ตอนนี้มีมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องเอาจริงเอาจัง ทำอย่างไรให้ครู อาจารย์สร้างนิสิตที่มีจิตสำนึก รู้จักพอเพียง เข้าใจรู้เท่าทันระบบทุนนิยม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ชาวมหาวิทยาลัยต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราสร้างบัณฑิตออกไปเช่นไรถึงทำให้บ้านเมืองเกิดปัญหา ผู้นำขาดจิตสำนึกถึงขนาดนี้ หากจะปฏิรูปการเมืองผมอยากให้เราหันกลับมาดูการปฏิรูปการศึกษาที่เราเคยโหยหา แต่ตอนนี้มันไปไม่ได้ถึงไหนอยากให้ลงทบทวนดู จะปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปสังคม หรือปฏิรูประบบการศึกษาให้สำเร็จได้นั้น ชาวมหาวิทยาลัยต้องปฏิรูปภายในมหาวิทยาลัยของตัวเองด้วยควบคู่ไปกับการจะปฏิรูปการศึกษา สังคมและการเมือง มิฉะนั้นแนวคิดการปฏิรูปก็จะเหมือนกับแนวคิดการศึกษาที่เขื่องช้าและไปไม่ถึงไหน”ศ.ดร.วิรุณ กล่าว